

BSR đồng hành cùng các em học sinh khó khăn đến trường

09:57 26/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Với những nỗ lực chia sẻ và hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, ngày 24/8/2024, ban bảo dưỡng, sửa chữa (BDSC) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “tiếp sức em đến trường” tại các xã xung quanh NMLD Dung Quất.

Chương trình “tiếp sức em đến trường”, nhằm mục đích giúp đỡ, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Bình Thuận, Bình Trị và Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng trị giá của các phần quà trong chương trình lần này gần 40 triệu đồng, được quyên góp từ tập thể CBCNV ban BDSC BSR. Những món quà từ người lao động BSR không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em học sinh có thêm động lực học tập và phấn đấu trong cuộc sống.



Đại diện BSR trao tặng quà cho các em học sinh khó khăn tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ tại chương trình, ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc NMLD Dung Quất cho biết: “Chúng tôi mong muốn rằng, những món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em trên con đường học tập, để các em có thể vượt qua mọi khó khăn và trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai. Người lao động BSR luôn coi trọng việc hỗ trợ giáo dục và sẽ huy động thêm nhiều nguồn lực để tiếp tục đồng hành cùng các em học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương xung quanh NMLD Dung Quất tiếp bước đến trường”.

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hải chia sẻ: “Địa phương hiện vẫn đang tồn tại những vấn đề khó khăn về cơ sở vật chất, chưa đáp ứng được cho nhu cầu giáo dục hiện ngày càng phát triển trong thời kỳ ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, nhiều gia đình trên địa bàn chỉ cho con học hết cấp 1, sau đó các em học sinh phải nghỉ học để mưu sinh kiếm sống, phụ giúp cha mẹ. Điều này luôn là sự trăn trở của chính quyền trong công tác dân vận, khắc phục khó khăn, đưa học sinh trở lại trường.

Trước hoàn cảnh kinh tế khó khăn của nhiều gia đình trên địa bàn, chính quyền và địa phương luôn có những cuộc vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân quan tâm sâu sắc. Chúng tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của tập thể ban lãnh đạo và người lao động BSR đến với các em học sinh, hỗ trợ vật chất và tinh thần để các em có thêm động lực tiếp bước khi mùa khai giảng sắp đến”.



Các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Sơn nhận quà hỗ trợ và chụp hình kỷ niệm cùng CBCNV BSR.

Chương trình “tiếp sức em đến trường” do Ban BDSC BSR tổ chức đã trở thành một hoạt động thường niên trước thềm năm học mới, thể hiện trách nhiệm xã hội không chỉ riêng ban BDSC mà trở thành nét đẹp văn hóa của BSR đối với cộng đồng, đặc biệt là những địa phương khó khăn, các địa phương xung quanh NMLD Dung Quất. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, BSR mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của địa phương cũng như xây dựng mối quan hệ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp với cộng đồng dân cư.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bsr-dong-hanh-cung-cac-em-hoc-sinh-kho-khan-den-truong>